

คณงานเหมืองถ่านหินขบวนประท้วงมาตรการ Green Transition ของโปแลนด์

คณงานเหมืองถ่านหินของโปแลนด์กว่า 3 พันคนจากทั่วประเทศได้ออกมาชุมนุมประท้วง ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ภายใต้การนำของกลุ่ม Solidamosc (สหภาพแรงงานของโปแลนด์) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินของประเทศที่ถูกให้ออกจากงาน หลักจากที่รัฐบาลโปแลนด์มีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรถ่านหินในประเทศให้เหลือเพียงร้อยละ 11 ภายในปี 2583



ในปี 2563 โปแลนด์ผลิตถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 90 ของสหภาพยุโรป จากเหมืองถ่านหินกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ มีการจ้างงานกว่า 177,000 ตำแหน่ง โดยในจำนวนนี้กว่า 90,000 ตำแหน่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเหมืองถ่านหิน ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินด้านนโยบายพลังงานตั้งแต่ปี 2561 ได้มีการปิดกิจการเหมืองถ่านหินและการเลิกจ้างพนักงานไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการประท้วงของกลุ่มแรงงานเหมืองถ่านหินมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสกต.

1. โปแลนด์ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเป็นหลัก โดยกว่าร้อยละ 70 ของพลังงานที่ผลิตในประเทศมาจากเหมืองถ่านหิน ขณะที่พลังงานทางเลือกมีเพียงร้อยละ 10 ซึ่งด้วยพันธกรณีต่อสหภาพยุโรปที่กำหนดให้โปแลนด์ต้องลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษและเพิ่มสัดส่วนการใช้ Renewable Energy ให้มากขึ้น โดยพลังงานทางเลือกที่เริ่มใช้ในโปแลนด์ อาทิเช่น พลังงานจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ Biomass เป็นต้น

2. การที่โปแลนด์ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการใช้พลังงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพบว่ามีมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2563 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตทั่วประเทศกว่า 2 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นกำลังการผลิตประมาณ 4,300 เมกกะวัตต์

3. จากการขยายตัวของตลาดพลังงานสะอาดในโปแลนด์ ถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องที่กำลังมองหาช่องทางทางการขยายธุรกิจเข้าสู่โปแลนด์และยุโรปตะวันออก รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโปแลนด์เพื่อพัฒนาและนำเสนอสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: Notesfrompoland

นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ